

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว ๑๕๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง การแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ด้วยคณะอนุกรรมการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจะดำเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ในประเด็นของสัดส่วนจำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนฯ และจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงถอดถอนฯ ก่อนเสนอสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ จึงขอให้จังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตอบแบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สุ่มเลือก จำนวน ๑๐ แห่ง ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ รวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ ปลอดทอง)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง
ส่วนส่งเสริมและประสานการเลือกตั้ง
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๕๑ - ๓
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๕๕๖

แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รอกแสดงความคิดเห็น

ประเด็น	พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับปัจจุบัน)	ประเด็นการพิจารณา			เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะอื่นๆ	
๑. สัดส่วนจำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนฯ	จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ดังนี้ (มาตรา ๕)	จำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนฯ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในประเด็นที่คิดว่าเหมาะสม)				
		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	กรณารับจำนวนอื่นๆ (กรณีไม่เห็นด้วย)		
	(๑) ไม่เกิน ๑ แสนคน มีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕					
	(๒) เกิน ๑ แสนคนแต่ไม่เกิน ๕ แสนคน มีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่า ๒ หมื่นคน					
	(๓) เกินกว่า ๕ แสนคนแต่ไม่เกิน ๑ ล้านคน มีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่า ๒ หมื่น ๕ พันคน					
	(๔) เกินกว่า ๑ ล้านคน มีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่า ๓ หมื่น					
๒. สัดส่วนจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงถอดถอนฯ	ในกรณีมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และมีคะแนนเสียง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงฯ ให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันลงคะแนนเสียง (มาตรา ๒๓ วรรค ๒)	จำนวนคะแนนเสียงที่มาลงคะแนนถอดถอนฯ ที่ทำให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่ง (ทำเครื่องหมาย ✓ ในประเด็นที่คิดว่าเหมาะสม)				
		กึ่งหนึ่ง	๒/๓	๓/๔		จำนวนอื่นๆ
๓. ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ						

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบฯ คือ สจ. จำนวน ๑ แห่ง และสุมเลือก อบท. จำนวน ๑๐ แห่ง
กรุณาส่งเป็นการล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
ทางโทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๖๙๕๖ หรือทางอีเมล mud9@live.com

ลงชื่อผู้ตอบแบบ
(.....)
ตำแหน่ง
ระบุหน่วยงาน